

# ด่วนที่สุด

ที่ ขบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๐๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดชลบุรี

ถนนมนตรีเสวี ขบ ๒๐๐๐๐

๑๖ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๔๗  
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๓/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ แจ้งว่า พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกำหนด ในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ประกอบการพัสดุนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เป็นผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางก็ได้ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ประกาศกำหนดสาขางานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จึงขอทราบ ข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่มีทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุนอกเหนือที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ ๑. สาขาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุนอกเหนือ ๒. วัตถุประสงค์ของการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุนอกเหนือ ๓. หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุนอกเหนือ และ ๔. บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการพัสดุนอกเหนือ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงแจ้งการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.chonburilocal.go.th](http://www.chonburilocal.go.th) หัวข้อ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอภิญญา อุษวัฒนะ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทน  
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐๓๘-๒๗๖๑๔๘-๔ ต่อ ๒๒

น.ส.ศศพร บุญนิธิ

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๕๓/



สำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี  
เลขรับที่.....  
วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗  
เวลา.....

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชี  
เลขรับที่ ๗๕๖๗  
วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๗  
เวลา.....

ด้วยคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๓/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ แจ้งว่า พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ประกอบการพัสดุนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เป็นผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางก็ได้ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ประกาศกำหนดสาขางานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จึงขอทราบข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่มีทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุนอกเหนือที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ ๑. สาขาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุนอกเหนือ ๒. วัตถุประสงค์ของการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุนอกเหนือ ๓. หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุนอกเหนือ และ ๔. บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการพัสดุนอกเหนือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จึงขอแจ้งการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ มาয়จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุนอกเหนือที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน แจ้งข้อมูลไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการทราบ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ regiscgd@cgd.go.th โดยมอบหมายให้นางสาวนราพร ดรุณนารถ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๓๘๕ ๗๘๗๙ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้



สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น  
กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๔๙  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน : นายศุภสิทธิ์ ศรีเฉลียว โทร ๐๖๒ ๐๓๙๔๕๒๘

# ด่วนที่สุด

ที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๓/ว ๖๕๖๕



เลขที่	14801
วันที่	๒๙ ส.ค. ๒๕๖๗
เรื่อง	

คณะกรรมการราคากลาง  
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น  
ไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ

เรียน อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑  
บัญญัติให้ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มีอำนาจประกาศให้งานก่อสร้างในสาขาใด  
เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างจะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ต้องเป็นผู้ที่ได้  
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นไว้กับกรมบัญชีกลาง โดยต้องใช้เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใด  
หรือต้องใช้ผู้ประกอบการวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้ มาตรา ๕๒ บัญญัติว่า ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการราคากลาง  
อาจกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เป็นผู้ประกอบการ  
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้  
กับกรมบัญชีกลางก็ได้ นั้น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการราคากลาง ขอเรียนว่า กรมบัญชีกลางได้ประกาศกำหนด  
สาขางานก่อสร้างประกอบด้วย สาขางานก่อสร้างทาง สาขางานก่อสร้างสะพาน สาขางานก่อสร้างทาง  
และสะพานพิเศษ สาขางานก่อสร้างชลประทาน สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นและชายฝั่ง สาขางาน  
ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล สาขางานก่อสร้างชุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล และสาขางาน  
ก่อสร้างชุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลการขึ้นทะเบียน  
ผู้ประกอบการพัสดุอื่นมาประกอบการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน  
ผู้ประกอบการพัสดุอื่นที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ให้มีความครบถ้วน เหมาะสม  
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงขอทราบข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่มีทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่น  
ที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

๑. สาขาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่น
๒. วัตถุประสงค์ของการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่น
๓. หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่น
๔. บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการพัสดุอื่น

กองคลัง	เลขที่รับ	2273	
วันที่	29 ส.ค. 2567	เวลา	15:33

กลุ่มงานบัญชี
วันที่ 29 ส.ค. 2567
เวลา
เลขที่รับ 127

ส่ง

ทั้งนี้ ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [registrgcd@cgd.go.th](mailto:registrgcd@cgd.go.th) เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการราคากลางเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมอบหมายให้ นางสาวราพร ตรุณนารถ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘ ๐๐๘๕๕ ๖๒๖๗๕ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสลิลพัทธ์ รุ่งมฤตย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลผู้ประกอบการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

ฝ่ายเลขานุการฯ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๘๗๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@cgd.go.th](mailto:saraban@cgd.go.th)